

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN BÀI HAY ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ DÂN TỘC HỌC NĂM 2008

Từ năm 2008, Tạp chí Dân tộc học thực hiện tuyển chọn những bài hay đ- ọc đăng tải trên Tạp chí hàng năm. Mục đích của tuyển chọn là để vinh danh những tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu tốt; qua đó, nhằm nâng cao chất l- ượng của Tạp chí, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động trong lộ trình của Tạp chí để tiến tới xây dựng giải th- ờng hàng năm. Những bài hay sẽ đ- ọc dịch sang tiếng Anh và tiếp tục đ- ọc công bố trên số tiếng Anh của Tạp chí vào thời gian thích hợp.

Để thực hiện tuyển chọn bài hay năm 2008, vào đầu năm 2009, Ban Biên tập Tạp chí Dân tộc học đã tiến hành họp và thảo luận nhằm thống nhất tiêu chí đánh giá và cách tiến hành tuyển chọn. Theo đó, bài hay, ngoài việc đáp ứng tốt quy định của Tạp chí (trong *Thẻ lệ gửi bài*), phải là bài có những phát hiện mới về khoa học và khuyến khích các bài có tiếp cận theo h- ớng Nhân học. Khi thực hiện tuyển chọn, các thành viên trong Ban Biên tập tiến hành đề cử độc lập bằng phiếu, sau đó, Toà soạn Tạp chí tổng hợp, phân tích kết quả.

Qua 6 số xuất bản bằng tiếng Việt năm 2008 của Tạp chí Dân tộc học, trong số 41 bài nghiên cứu đ- ọc công bố, những bài của các tác giả sau đây đã đ- ọc tuyển chọn là bài hay:

1. *Mối quan hệ trong quá trình phát triển lịch sử của các dân tộc trong khu vực châu Á - Thái Bình D- ơng*, của Phan Hữu Dật, trong Số 2.
2. *Biến đổi trong tập quán ăn uống của ng- ời Sán Dìu tỉnh Thái Nguyên*, của Nguyễn Thị Quế Loan, trong Số 2.
3. *Tìm cốt ng- ời âm - Hiện t- ượng tìm mộ bằng ngoại cảm qua lăng kính báo chí thời Đổi mới*, của Nguyễn Anh Tuấn, trong Số 4.
4. *Vốn xã hội trong đô thị: Một nghiên cứu Nhân học về hành động tập thể ở một dự án phát triển đô thị tại Hà Nội*, của Nguyễn Vũ Hoàng, trong Số 5.
5. *Vài ph- ơng diện trong tục cúng tế tổ tiên của ng- ời Hàn (Qua đối sánh với tục thờ phụng tổ tiên của ng- ời Việt)*, của Cao Thế Trình, trong Số 5.

Tạp chí Dân tộc học xin gửi lời chúc mừng tới các tác giả có bài đ- ọc tuyển chọn. Tạp chí hy vọng nhận đ- ọc những bài hay nhiều hơn nữa và mong muốn các tổ chức hoặc cá nhân ủng hộ cho việc xây dựng Quỹ Giải th- ờng hàng năm của Tạp chí.

TẠP CHÍ DÂN TỘC HỌC